

LỄ HỘI ÁO CHOÀNG TRẮNG (LHACT) - WHITE COAT CEREMORY MỘT LỄ HỘI NÊN ĐƯỢC NHẬN RỘNG

Phillip Tran¹⁴, Quoc Bui¹⁵

Rất ít lễ hội cho sinh viên Y khoa ở Việt Nam. Còn nhớ khi còn là sinh viên, trong suốt 6 năm học, hình như chỉ có Lễ hội Tri Ân Xác Chết của Bộ Môn Giải Phẫu Học và Lễ Tốt Nghiệp. Đời sống sinh viên Y khoa ở đâu cũng khó khăn và bận rộn. Một lễ hội có ý nghĩa có thể động viên, tôn vinh những giá trị nhân văn và huân tập niềm tự hào cho Sinh viên Y khoa sau bao ngày vất vả học tập và rèn luyện. Tại Mỹ, Lễ hội Áo Choàng Trắng - White Coat Ceremory - là lễ hội quan trọng chỉ sau lễ tốt nghiệp được tổ chức tại các trường ĐH Y Khoa.

Lịch sử Áo Choàng Trắng trong Y khoa và ý nghĩa của Lễ hội Áo Choàng Trắng

Áo choàng trắng (White coat trong tiếng Anh hoặc Blouse trong tiếng Pháp) lần đầu được sử dụng ở các ở labs và phòng giải phẫu học vì sự tinh khiết, sạch sẽ. Áo choàng trắng còn trở thành biểu tượng nổi bật nhất cho ngành Y khoa kể từ sự ra đời của ngành Phẫu thuật vô trùng năm 1889 tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts. Gần đây có sự tranh cãi về vai trò lây truyền nhiễm trùng do áo choàng trắng, nhưng Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vẫn giữ áo choàng trắng là trang phục thường mặc cho các bác sĩ trong các bệnh viện vì chưa có bằng chứng rõ rệt.

Lễ hội Áo Choàng Trắng - White Coat Ceremory - lần đầu tiên được tổ chức tại Đại học Y Khoa Columbia năm 1993 do Bs Arnold P. Gold người tìm kiếm một giá trị triết lý cho ngành Y khoa. Theo ông, “Trách nhiệm người Thầy thuốc không chỉ là chữa bệnh mà còn là sự quan tâm, chăm sóc cho bệnh nhân”.

Ngày nay, Lễ hội Áo Choàng Trắng đã trở thành một truyền thống cho các trường thuộc ngành sức khỏe - Y Nha Dược trên khắp nước Mỹ. Lễ thường tổ chức sau khi sinh viên vào trường hay trước khi bắt đầu thực tập tại bệnh viện. Chiều dài của áo choàng trắng nói lên kinh nghiệm của người trong nghề. Áo choàng của sinh viên thường ngắn ngang hông. Cha mẹ hay bạn bè thân của sinh viên thường được mời tham dự lễ hội. Buổi lễ tôn vinh và đánh dấu cột mốc quan trọng trong đời y khoa, kể từ đây, họ sẽ gia nhập một ngành nghề cao quý đặc biệt, một ngành đòi hỏi sự chuyên nghiệp, xây dựng sự tin tưởng và quan hệ giao tiếp với bệnh nhân. Chiếc áo trắng trên người là sự nhắc nhở người thầy thuốc giữ gìn những chuẩn mực đạo đức trong từng cử chỉ, giao tiếp hằng ngày với bệnh nhân, những người đã tin tưởng giao phó sinh mạng và sức khỏe cho họ.

¹⁴ Phó Giáo sư - Tiến sĩ - Bác sĩ

¹⁵ Bác sĩ



Lễ hội Áo Choàng Trắng ở Trường Đại học Y Khoa UCI

Lễ hội Áo Choàng Trắng ở Việt Nam

Lễ hội Áo Choàng Trắng đã du nhập vào các trường Y Khoa Việt Nam những năm gần đây, chủ yếu là ở những Trường Đại học Y Khoa Dân lập. Có thể thấy những phân hồi tích từ các em sinh viên cũng như gia đình. Lễ hội Áo Choàng Trắng thường tổ chức vào lễ khai giảng. Ngày lễ, cũng là dịp các tân sinh viên Y khoa mời gia đình và những người thân, những người đã động viên hỗ trợ, giúp đỡ mình sau một quá trình học tập lâu dài và kỳ thi vượt vũ môn vào trường Y.

Các em sẽ được xưng danh từng người một và được Thầy cô khoát lên vai Chiếc áo trắng trong sự hãnh diện và niềm vui của bản thân và gia đình. Đây cũng là dịp sinh viên y khoa được nhắc nhở trách nhiệm và vinh dự của người Thầy thuốc, giúp các em định hướng mục tiêu phấn đấu để xứng danh với chiếc áo được khoát trên mình. Từ một lễ hội ở Đại học Y Khoa Massachussettes năm 1993, đến nay, Lễ hội Áo Choàng Trắng đã lan rộng nhanh chóng ra tất cả Đại học Y khoa trên 52 tiểu ban Hoa Kỳ. Lễ hội Áo Choàng Trắng là lễ hội đầy nhân văn nên được nhân rộng khắp các trường Y khoa ở Việt Nam.



Lễ hội Áo Choàng Trắng cho sinh viên ngành Y khoa (Bác sĩ đa khoa) tại Đại học Nam Cần Thơ năm học 2019-2020